

Tọa Thích Đổng Hoàng giảng về lý và sự của niệam Phật và các phương pháp niệam Phật. Ngày 19/10/2003, Đại Đức Thích Quang Hạnh, Giám Đốc Trung Tâm nuôi trẻ khiếm thị và tàn tật chùa Kỳ Quang II tại Sài Gòn thuyết giảng về lòng từ bi của người Phật tử là một đức tính cao quý nhất của con người thể hiện được tình thương đến tất cả đồng loại. Và vai trò của Phật giáo và xã hội cùng đưa đến niềm an vui chung cho những người kém may mắn. Tất cả cùng phát tâm thực hiện Bồ Tát hạnh. Và đặc biệt sau hơn 20 năm định cư để cùng đưa đến người Việt có một điểm tựa tinh thần, làm thăng hoa đời sống và ổn định xã hội, Hội Phụ Nữ Úc Việt tại Richmond đã mời Đại Đức Thích Phước Tấn vào ngày thứ Bảy mỗi tháng giúp thuyết giảng một đề tài Phật giáo trong các sinh hoạt đời sống. Buổi giảng đầu tiên có hơn 80 người tham dự.

**Họp Tổ Chức 2 Ngày Luận Hội Phật Giáo Tại Melbourne**

Với đề tài “Engaging Buddhism in Australia” GHPGVNTN tại Victoria phối hợp với Đại Học

V.U.T., Tổ Chức Phật Giáo Liên Bang Úc và Hội Đồng Phật Giáo Victoria đã họp phiên trù bị cho 2 ngày Luận hội Phật giáo năm 2004 được tổ chức tại giảng đường St Albans Campus Đại Học V.U.T. Các đề tài được nhiều diễn giả, giáo sư, các Thượng Tọa, Đại Đức trên thế giới tham dự qua Phật giáo và giáo dục PG và xã hội, PG và Y tế, PG và toàn cầu hóa v.v..

**Tiếp Nhận Giấy Phép Xây Dựng Đại Hùng Bửu Điện Quang Minh**

Sau một thời gian chờ đợi, dù gặp nhiều trở ngại hành chánh, ngày 01.10.2003, Chùa Quang Minh đã chính thức tiếp nhận giấy phép xây dựng Đại Hùng Bửu Điện của Hội Đồng Thành Phố Maribymong. Theo đó họa đồ của quần thể ngôi chùa sẽ từng bước thực hiện. Trước nhất sẽ là ngôi chánh điện với sức chứa 800

người, tầng dưới là giảng đường với sức chứa 1000 người. Để thực hiện cho hiệu quả, Ban Kiến Thiết đang đo đạc, thiết kế từng bộ phận xây dựng để gọi đầu thầu. Dự trù ngân khoản 3 triệu Úc kim do đó một chương trình gây quỹ sẽ được tiến hành tổ chức nhằm kêu gọi tinh thần hộ trì Tam Bảo của các đồng hương Phật tử tại Úc Châu và các nơi trên thế giới cùng đóng góp xây dựng một ngôi chùa tiêu biểu cho nền văn hóa Việt Nam và Phật giáo Việt Nam tại Úc Châu. Ban Vận Động Tài Chánh đang phát



Toàn cảnh hình mẫu chùa Quang Minh tương lai.



Hình mẫu Chùa Quang Minh trong tương lai.

thảo một chương trình gây quỹ như các bữa cơm gây quỹ, tổ chức các xuất Đại Nhạc Hội, các sinh hoạt văn nghệ – thể thao. Kính mời quý đồng hương có những đóng góp nào xin liên lạc về chùa Quang Minh Điện thoại (03) 9312 5729. Ông Nguyễn Hồng Ký (Diamond Head Fashions) ĐT (03) 9687 1636 – 04 1200 7078. Hoặc Ông Trần Kính Hiệp Thành (ĐT (03) 9689 6930. Những đóng góp vào chương trình xây dựng này đã được Cơ quan Thuế Vụ chấp thuận cho trừ thuế. Xây dựng Đại Hùng Bửu Điện Quang Minh là những đóng góp to lớn cho Đạo pháp từ những viên gạch công đức của toàn thể quý Phật tử tại Úc Châu.